



เกิดพระเกียรติ : พ่อของประเทศไทย



ทางคณะจากประเทศกัมพูชาเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ อาสา สารสิน

สัปดาห์นี้เป็นจังหวะที่ดี ที่คนไทยทุกคนควรจะรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของคนไทยทั้งประเทศ คนไทยจะได้มีเวลาคิดและเรียนรู้พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน และใช้โอกาสนี้ หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวผมเอง ในฐานะที่ผมเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้หนึ่ง และได้มีโอกาสมาทำงานในระดับระหว่างประเทศ ก็ขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบว่า สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของผม และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ คือ จัดกิจกรรม Learning Forum ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม ปี 2545 การจัดครั้งนี้เน้นไปที่ทฤษฎีเกษตรแผนใหม่ และทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เรียนเชิญท่านองคมนตรีเกษม วัฒนชัย และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร ทฤษฎีแผนใหม่มาร่วมการประชุม หลังจากที่ได้รวมกิจกรรมแล้ว ภายใต้การนำของท่านปลัดกระทรวง Nody ก็ได้ขอความร่วมมือมายังมูลนิธิฯ เพื่อเดินทางมาดูงานที่ประเทศไทย ระหว่าง 1-10 ธันวาคม ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ทางคณะจากประเทศกัมพูชา ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และได้เข้าเยี่ยม และพบบุคคลสำคัญ อาทิ เข้าเยี่ยมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเข้าพบอธิบดีกรมวิเทศสหการ เข้าพบ ฯพณฯ อาสา สารสิน ราชเลขาธิการเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ องคมนตรีเกษม วัฒนชัย เข้าพบประธานมูลนิธิฯ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล เข้าพบผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เวลาที่เหลือไปเยี่ยมดูงานที่โครงการพระราชดำริ

3 แห่ง ที่อ่าวคังกระเบน จ.จันทบุรี เขาหินซ้อน
จ.ฉะเชิงเทรา และที่ห้วยทราย จ.เพชรบุรี

ช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ก็ได้เข้าเยี่ยมชมคารวะท่านองคมนตรีเกษม วัฒนชัย
และท่านอาจารย์ได้อธิบายเรื่องต่างๆ ว่า โครงการ

พระราชดำริทั้ง 6 แห่ง ซึ่งคณะจะไปเยี่ยม 3 แห่ง
โดยเน้นปัญหาของประชาชน

เน้นสภาพภูมิศาสตร์ หรือพื้นที่

เน้นปัญหาประชากร และสังคม

เน้นการทำวิจัย และพัฒนา และนำไปสู่การแก้ไข

ซึ่งการที่พระองค์ ท่านทรงพระปรีชาสามารถ

จะเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าว กลายเป็นทฤษฎีใหม่

และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ผมเองเคยพูด

อย่างเสมอว่า พระองค์ท่านสมควรที่จะได้รางวัลโนเบล

(Nobel Prize) ในสาขาสันติภาพ เพราะสร้าง

สันติภาพต่อประชาชนคนไทยของประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้น ในการประชุม Leadership Forum

ครั้งที่ 5 ผมได้จัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ระหว่าง

ประเทศได้นำไปถกเถียง เพราะผมเชื่อว่า นอกจาก

ประเทศลาว กัมพูชา ที่จะนำไปใช้ และประเทศอย่าง

เช่น ในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีปัญหาความยากจนอยู่มาก
ก็นำไปใช้ได้

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ สังคมของไทย
เรา เพราะการเน้นขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเน้นวัตถุดิบ
และ GDP และการส่งออก ถ้าไม่มีความยั่งยืนก็
จะลำบาก ยิ่งประเทศไทยต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
อยู่แล้ว ซึ่งเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น ถ้าชุมชนเข้มแข็ง ก็จะทำให้ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นลดลงไป

ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางมูลนิธิ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ
จ.สมุทรสงคราม ได้จัดให้มี การทำ Workshop ให้
ชุมชนชาวสมุทรสงครามได้เข้าใจถึงความสำคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการกำหนดยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด การกำหนดวิสัยทัศน์ ในเรื่องเกษตร และเรื่อง
การท่องเที่ยวก็คงจะต้องทำต่อไป แต่ประชาชนต้อง
ไม่ประมาท และเดินสายกลาง ประหยัด และขยาย
ไปข้างหน้า ถ้าพร้อมก็จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และ
ก้าวไปอย่างมั่นคง จึงถือได้ว่าพระบิดาของคนไทย
ทรงพระกรุณาต่อคนไทยในเรื่องแนวคิด และปรัชญา
ซึ่งคนไทยจะต้องระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไป



ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากร
มนุษยระหว่างประเทศ

ที่มา: คอลัมน์สู่ศตวรรษใหม่. แนวหน้า. วันที่ 6 ธันวาคม 2546 หน้า 5